

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ข้อเสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ที่ประชุมรับทราบและให้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะข้างต้นไปใช้เป็นแนวทางการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง	
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการดำเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. โดยให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ ตามความเห็นข้างต้น และให้สถาบันเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการดำเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. โดยให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ ตามความเห็นข้างต้น และให้สถาบันเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๒ ร่าง กฎ ก.พ.อ. การบริหารงานบุคคลในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.	ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ ๑. รับทราบการดำเนินการจัดทำร่าง กฎ ก.พ.อ. การบริหารงานบุคคลในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ของคณะทำงานด้านการวางระบบการบริหารงานบุคคลในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๒.ให้นำเสนอภาระงาน (Job Description) ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป
วาระที่ ๔.๓ อนุมัติการให้อนุสัญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘	ที่ประชุมมีมติดังนี้ ๑. ให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุสัญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ๒ แห่ง จำนวน ๕๓ คน ดังนี้ ๑) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน ๑๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๔ คน ๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ คน ๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๑ คน ๑.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน ๑ คน ๑.๔ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและอาหาร ๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๗ คน ๑.๕ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ คน ๑.๖ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๒ คน ๑.๗ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ๒ คน ๒) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน ๔๒ คน ๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔ คน ๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ คน ๒.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๙ คน ๒.๔ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๒๕ คน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามให้อนุสัญญาต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่	๒. ให้ปรับปรุงรูปแบบการเสนอขออนุมัติการให้อนุสัญญา ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของที่ประชุม ๑. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของวิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชนแพร่ให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ๒. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนวิเคราะห์เหตุผล แนวทางการแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ในประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่นๆ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอระเบียบวาระลับ	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๕.๒ การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (National Qualifications framework) ของหลักสูตรอาเซียน	ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามปฏิทินและแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	
นายมานิต วิมุตติสุข ผู้ตรวจมติย่อการประชุม	